



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.



Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc ngày 8/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao thông qua các nghị quyết của Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát những kết quả quan trọng mà Trung ương đã bàn và quyết định.

Tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng

Hội nghị thống nhất cao, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, 9 tháng đầu năm kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục và là điểm sáng nổi bật của năm 2023; đến nay, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các nước G20.

(Xem tiếp trang 3)

Cộng đồng doanh nghiệp thực sự là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Chiều ngày 7/10, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố tới dự và chúc mừng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tự hào của giới công thương - doanh nhân Việt Nam; sự phát triển, lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình qua các

thời kỳ, những đóng góp quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc tập hợp, động viên, hỗ trợ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh và tham gia xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ngày càng cải thiện, thông thoáng, hấp dẫn.

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” tại đợt thanh tra lần thứ 4 của Ủy ban châu Âu

Chiều ngày 7/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4. Dự hội nghị có đồng chí

Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU; lãnh đạo một số bộ, ngành. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tới dự.

Sau 3 đợt thanh tra của EC, kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của Việt Nam đã có sự chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn những nhiệm vụ chậm hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUỖN

Kiểm tra việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 8/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, UBND huyện Quỳnh Phụ đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt và cách thức chi trả. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10/2023 tại 37 xã, thị trấn trong huyện.

Kiểm tra tại 2 xã An Cầu và Quỳnh Hải, cán bộ Bưu điện huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quỳnh Phụ đã tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ lợi ích, sự tiện lợi của việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đồng thời hướng dẫn người hưởng thủ tục mở tài khoản. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, trung bình mỗi xã có khoảng 25 - 30 người đăng ký mở tài khoản qua ngân hàng.

Việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội cho người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14/10

Trong hai ngày 7 - 8/10, tại nhà thể thao đa năng Trường THCS Tây Giang, UBND huyện Tiên Hải phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14/10.

Giải thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) của 32 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Các VĐV không phân biệt lứa tuổi, tranh tài ở nội dung cá nhân trình độ A, B, C1 và nội dung đồng đội trình độ C, D, E. Trong đó, các trận đấu ở nội dung đồng đội đều bao gồm 2 trận đơn, 1 trận đôi. Các VĐV thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn các đội có thứ hạng cao nhất vào thi đấu bán kết, chung kết.

Giải vô địch bóng bàn tỉnh tranh cúp 14/10 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiên Hải (1828 - 2023), đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng. Thông qua giải còn góp phần thiết thực tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng VĐV của tỉnh tham gia các giải toàn quốc.

TU ANH

Sẵn sàng chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(Xem trang 4)



Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản ngân hàng để lĩnh trợ cấp hàng tháng.